

Số: 1604/SIMCO-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

V/v: Giải trình biện pháp và lộ trình
khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 11 tháng 04 năm 2024 Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhận được Quyết định số 287/QĐ-SGDHN ngày 04 tháng 04 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc : “Duy trì diện bị cảnh báo”.

Đơn vị xin giải trình các biện pháp khắc phục tình trạng này như sau:

1. Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“Tại ngày 31/12/2023, trong khoản mục “Đầu tư vào đơn vị khác” trên Bảng cân đối kế toán tổng hợp, Công ty đang theo dõi 02 khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HSX VINA giá trị đầu tư 20.026.000.000 đồng (tỷ lệ lợi ích 19%) và Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc giá trị đầu tư 37.050.000.000 đồng (tỷ lệ lợi ích 19%), Công ty đang thực hiện trích lập dự phòng khoản đầu tư tại 31/12/2023 với giá trị lần lượt là: 861.649.201 đồng và 8.074.188 đồng trên cơ sở Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của các Công ty được đầu tư này. Chúng tôi không được tiếp cận với tài liệu và sổ sách của các Công ty này. Với những thông tin hiện có, Chúng tôi không đủ cơ sở đánh giá giá trị suy giảm của các khoản đầu tư trên, các thủ tục kiểm toán thay thế không thực hiện được. Do đó, Chúng tôi không xác định được các điều chỉnh cần thiết đối với giá trị dự phòng cần trích lập của khoản đầu tư nêu trên cũng như ảnh hưởng của chúng tới Báo cáo tài chính tổng hợp”

- **Giải trình của đơn vị:**

Do đơn vị đã thực hiện trích lập dự phòng trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 chưa được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HXS VINA và Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc. Đây là hai doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, trong thời gian tới công ty sẽ đề xuất các Công ty trên xem xét tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá việc thực hiện trích lập dự phòng của đơn vị.

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là số âm:



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm. Nguyên nhân là do các khoản đầu tư vào Công ty liên kết của Công ty trong những năm qua không có hiệu quả dẫn đến số trích lập dự phòng tổn thất tài sản đầu tư dài hạn tăng cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

• **Biện pháp khắc phục:**

Công ty đang tập trung rà soát các khoản đầu tư tài chính dài hạn với mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư nhằm thu hồi vốn để tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên đây là các nội dung giải trình về lý do duy trì diện bị cảnh báo, bên cạnh các lý do đơn vị đã khắc phục, vẫn còn một lý do chưa khắc phục được. Đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng khắc phục nhằm đưa cổ phiếu SDA ra khỏi diện bị cảnh báo trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, CBTT. *HL*

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quang Huy

